

Số: 93/TB-MTTQ-BTT

Bình Long, ngày 29 tháng 11 năm 2021

## THÔNG BÁO

Công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2021  
(Tại kỳ họp thứ ba HĐND thị xã khóa XII)

Kính thưa: - Chủ tọa kỳ họp;  
- Các vị khách mời;  
- Các vị đại biểu.

Trước hết Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thị xã xin bày tỏ sự nhất trí cao về kết quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân, đồng thời chúng tôi cũng đánh giá cao sự điều hành của Ủy ban Nhân dân Thị xã, đặc biệt là các hoạt động giám sát của Thường trực và các ban của HĐND Thị xã trong năm 2021.

Tại kỳ họp này, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã thông báo công tác tham gia xây dựng, giám sát chính quyền của Mặt trận Tổ quốc trong năm 2021 và kiến nghị những nội dung cử tri và Nhân dân quan tâm, mong muốn cấp ủy, chính quyền sớm có giải pháp tháo gỡ những vấn đề sau:

### I. Về công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền

#### I. Công tác giám sát:

Trong năm 2021, Ủy ban MTTQ thị xã thành lập các Đoàn Giám sát công tác triển khai xây dựng nhà Đại đoàn kết; công tác xét duyệt hộ nghèo, cận nghèo; công tác phòng chống dịch Covid 19. Đặc biệt là giám sát việc rà soát, thống kê và chi trả hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng do dịch đại Covid gây ra. Đồng thời, phối hợp với Thường trực và 02 Ban của HĐND giám sát chuyên đề, giám sát thường xuyên tại các cơ quan, đơn vị theo quy định của pháp luật và Nghị quyết của HĐND trên các lĩnh vực kinh tế, đất đai, môi trường, khiếu nại tố cáo công dân. Phối hợp với Viện Kiểm Sát nhân dân thị xã kiểm sát việc thực thi theo pháp luật tại một số xã, phường, Nhà tạm giam, tạm giữ Công an thị xã. Qua giám sát, đã kịp thời chấn chỉnh, nhắc nhở, hướng dẫn những thiếu sót trong quá trình triển khai, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương.

Việc thực hiện Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về giám sát của MTTQVN, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên được quan tâm, trong năm tại địa phương không xảy ra vi phạm.

#### 2. Công tác phản biện xã hội:



Ban Thường trực UBMTTQVN thị xã đã phối hợp với các ngành chức năng tham mưu ban hành quy chế thực hiện phản biện xã hội ở địa phương; phối hợp xây dựng kế hoạch thực hiện phản biện xã hội theo hướng dẫn của Trung ương, UBMTTQVN tỉnh. Hoạt động phản biện xã hội chủ yếu là tham gia góp ý kiến vào các dự thảo văn bản luật như: Kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo; Kế hoạch phát triển nghề, công tác xã hội; dự thảo kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021; dự thảo kế hoạch thực hiện công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ thị xã Bình Long năm 2021...; các Đề án, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Thị xã, các xã phường nhằm góp phần nâng cao chất lượng các chương trình, đề án, quy hoạch làm cơ sở phát triển kinh tế xã hội địa phương;

Ngoài ra còn tham gia đóng góp ý kiến tại hội nghị phản biện do Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức cụ thể gửi dự thảo văn bản lấy ý kiến phản biện xã hội đối với dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh Bình Phước; Tổ chức phản biện xã hội đối với dự thảo kế hoạch huy động nhân lực tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã Bình Long; tham gia phản biện đối với Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định về chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp sạch trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Kết quả đã tham gia phản biện được 21 văn bản với 15 ý kiến, hình thức là tổ chức Hội nghị phản biện, góp ý trực tiếp tại các cuộc họp và góp ý bằng văn bản.

### **3. Công tác tiếp xúc cử tri:**

Từ đầu năm đến nay, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ phối hợp với Thường trực HĐND thị xã và các xã, phường tổ chức 03 đợt tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội (bằng hình thức trực tuyến và lấy ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân) có 221 cử tri dự tham gia phát biểu trực tiếp 13 ý kiến; 03 đợt tiếp xúc với đại biểu HĐND tỉnh, thị xã (bằng hình thức trực tuyến và lấy ý kiến kiến nghị của và nhân dân) có 562 cử tri dự tham gia phát biểu trực tiếp 82 ý kiến.

Tại các hội nghị tiếp xúc cử tri, hầu hết những ý kiến kiến nghị cũng như những tâm tư nguyện vọng của bà con cử tri được đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp ghi nhận, tiếp thu, giải trình khá thấu tình, đạt lý, tạo thêm niềm phấn khởi và tin tưởng của Nhân dân đối với các đại biểu.

### **4. Công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp:**

Thực hiện Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thông tri số 13/TTr-MTTW-BTT ngày 19/01/2021 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Kế hoạch số 126/KH-MTTQ-BTT, ngày 12/01/2021 của Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh về Lịch trình thời gian và các nội dung công việc cơ bản của MTTQVN các cấp tham gia Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.



Ban Thường trực Ủy ban MTTQ hai cấp chủ trì công tác hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND hai cấp, trong đó, coi trọng chất lượng đại biểu, bảo đảm cơ cấu hợp lý về số đại biểu là người đang công tác ở cơ quan đảng, nhà nước, lực lượng vũ trang, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, đảm bảo tỷ lệ phụ nữ, người dân tộc thiểu số, đại biểu các tôn giáo, đại biểu tái cử, đại biểu trẻ tuổi, doanh nhân... Nhìn chung việc tổ chức các hội nghị hiệp thương đều diễn ra dân chủ, đúng luật, đúng nội dung, thủ tục, trình tự theo quy định.

**Kết quả:** Tại thị xã Bình Long, bầu được 3 đại biểu Quốc hội, 4 đại biểu HĐND tỉnh, 30 đại biểu HĐND thị xã và 141 đại biểu HĐND cấp xã, phường nhiệm kỳ 2021–2026 đúng cơ cấu, thành phần theo luật định.

## **II. Tình hình nhân dân, những kiến nghị với HĐND và UBND thị xã**

### **1. Tình hình Nhân dân:**

Trong năm 2021 tình hình KT-XH của địa phương, do ảnh hưởng của đại dịch Covid – 19 gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên cả hệ thống chính trị vẫn cố gắng vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế, đảm bảo quốc phòng an ninh.

Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, đặc biệt là ở đợt bùng phát dịch bệnh lần thứ tư, Ban Thường trực UBMTTQVN thị xã đã chủ động, tích cực tham mưu Thường trực Thị ủy, Ủy ban nhân dân, Ban Dân vận Thị ủy, các tổ chức, cơ quan, đơn vị tổ chức các hoạt động tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19, các hoạt động an sinh xã hội, đồng hành hỗ trợ người dân, các hội viên, đoàn viên, và nhân dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh trên địa bàn thị xã, tỉnh Bình Phước và các địa phương lân cận.

Chỉ đạo Ban Thường trực UBMTTQVN xã, phường chủ động, tích cực thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, thành lập các đội hình tình nguyện hỗ trợ công tác phòng, chống dịch, xây dựng các mô hình, cách làm hiệu quả cùng với các cấp chính quyền và nhân dân phòng, chống dịch hướng tới mục tiêu đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thị xã, tỉnh Bình Phước và trên cả nước.

### **2. Một số kiến nghị:**

- Nhiều tuyến đường trung tâm thị xã Bình Long (chợ Bình Long) buôn bán lấn chiếm lòng lề đường, gây cản trở giao thông. Đề nghị các ngành chức năng xem xét.

- Do ảnh hưởng của dịch covid 19, nên nhân dân mong muốn nhà nước có các chương trình hỗ trợ vay vốn lãi suất thấp để phục vụ sản xuất nông nghiệp.

- Vẫn còn tình trạng xả rác, rác thải ra đường gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và sức khỏe của con người. Nhân dân đề nghị UBND chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thường xuyên đi thu gom rác và đặt thêm thùng đựng rác để người dân thuận tiện sinh hoạt. Một số hộ kinh doanh vẫn buôn bán lấn chiếm lòng lề đường gây mất trật tự và an toàn giao thông, đề nghị chính quyền xem xét chấn chỉnh.

- Vẫn còn tình trạng tội phạm hoạt động trộm cắp trong địa bàn khu dân cư, các đối tượng mua bán, tàng trữ, sử dụng ma túy, ngáo đá gây mất an ninh trật tự, đề nghị công an có biện pháp xử lý.

- Chính quyền các cấp tiếp tục có các chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp hàng hóa, hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; có giải pháp nhằm duy trì diện tích các loại cây ăn trái.

- Chất lượng nguồn nước sinh hoạt phục vụ Nhân dân ở hồ xa cát chưa bảo đảm; việc xử lý rác thải chưa đồng bộ, chưa có cơ chế, chính sách thích hợp hỗ trợ, khuyến khích các thành phần tham gia nên khó khăn cho việc thu gom, phân loại và xử lý rác thải.

- Đề nghị HĐND, UBND các cấp gửi dự thảo văn bản đến Ủy ban MTTQVN các cấp để tổ chức phản biện xã hội.

- Đường nông thôn mới 02 xã Thanh lương, Thanh Phú xuống cấp, đề nghị tiếp tục được sửa chữa trong chương trình nông thôn mới nâng cao.

*Kính thưa toàn thể quý vị đại biểu !*

Trên đây là Thông báo tham gia xây dựng chính quyền năm 2021. Ủy ban MTTQVN thị xã tin tưởng và hy vọng rằng: Các tầng lớp Nhân dân sẽ tích cực ủng hộ các giải pháp mà HĐND thị xã khóa XII, kỳ họp lần này thông qua, nhằm đảm bảo tốc độ tăng trưởng bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần trong Nhân dân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2021, xây dựng thị xã Bình Long ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Nơi nhận:

- UBMTQVN tỉnh;
- TT. Thị ủy ;
- HĐND - UBND thị xã;
- Đại biểu dự kỳ họp HĐND thị xã;
- Lưu VP.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC  
CHỦ TỊCH



*Bùi Thị Hiền*